

THƯ MỤC VỤ THÁNG 10/2022

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta bước vào Tháng 10, Tháng Mân Côi. Kinh Mân Côi là do chính Đức Mẹ ban cho Thánh Đa Minh để truyền bá cho nhân loại. Mẹ nói trong các kinh nguyện chúng con dâng lên Mẹ thì không có lời nào đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Chính vì vậy mẹ đã ban cho những ai lần chuỗi mân côi của Mẹ, xin Mẹ điều gì thì Mẹ sẽ ban cho được như ý.

Vội sự canh tân của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, kinh Mân Côi là bản tóm tắt Tin Mừng của Chúa Kitô với các màu nhiệm **Năm Sự Vui** của thời thơ ấu, **Năm Sự Sáng** của giai đoạn rao giảng Tin Mừng, **Năm Sự Thương** của cuộc khổ nạn và **Năm Sự Mừng** của sự phục sinh. Như vậy khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta có cơ hội cùng Mẹ Maria chiêm ngắm màu nhiệm Chúa Kitô.

Khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta suy gẫm từng màu nhiệm. Một “màu nhiệm” được hiểu là một bộ mười kinh bắt đầu là một Kinh Lạy Cha nhắc nhở chúng ta rằng Cha của Đức Giêsu là người khởi xướng sự cứu chuộc, sau đó là mười Kinh Kính Mừng nhắc nhở chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria suy niệm về những màu nhiệm này và kết thúc bằng một Kinh Sáng Danh nhắc nhở chúng ta rằng mục đích của mọi sự sống là để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi.



Lần chuỗi ở đâu cũng được và nơi đâu, giờ nào, lúc nào con người cũng có thể lần chuỗi. Lần chuỗi riêng đã tốt, lần chuỗi chung trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình lại mang ý nghĩa hơn nữa. Chúa Giêsu đã từng nói: ***“Nơi nào có hai ba người ngồi chung lại với nhau mà cầu nguyện vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ”***.

Tôi khuyến khích các gia đình, hội đoàn, ca đoàn và cộng đoàn tổ chức **“Chuỗi Mân Côi Sống”**. Chuỗi Mân Côi Sống trở thành mối dây liên kết thiêng liêng. Mỗi người phụ trách một ngắm, đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày cầu nguyện cho mọi người trong gia đình, hội đoàn, giáo xứ v.v... nhất là cầu nguyện cho những người đau yếu bệnh tật, cho những người đang gặp khó khăn thử thách, và cho các linh hồn đang cần đến Lòng Chúa Xót Thương.

Trong tháng này cũng là Tháng cầu nguyện cho mọi người biết Tôn Trọng Sự Sống. Sự sống con người là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng vì con người là một nhân vị được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, là một cái gì có tính cách linh thánh vì sự sống phát xuất từ

Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Sự sống con người cũng là một cái gì hết sức quý báu, vì nó nền tảng của mọi phúc lợi, là nguồn gốc và là điều kiện tất yếu cho mọi sinh hoạt con người và mọi cảm thông trong xã hội. Không có gì gần gũi con người hơn sự sống của chính mình, đừng đến sự sống là đừng đến chính con người. Tôn trọng sự sống là khởi nguồn của mọi tôn trọng các quyền căn bản của con người.

Vì thế, tội giết người là một tội rất nghiêm trọng, vì là tội ác chống Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền sinh tử, và là tội ác chống tha nhân vì mình đã tước đoạt của họ một giá trị hết sức quý báu. Thiên Chúa đã ra lệnh: “Người không được giết người” (Xh 20,13; Đnl 5,17). Trong tất cả tội ác mà con người có thể thực hiện chống lại sự sống thì sự phá thai do cố ý là một tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Đây chính là một loại giết người hết sức ghê tởm vì nạn nhân trong trường hợp này là một kẻ vô tội chưa đủ khả năng tự vệ.

Giáo huấn luân lý Kitô giáo luôn luôn coi phá thai là một trọng tội: “Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi. Việc phá thai trực tiếp, nghĩa là, hoặc được muốn như mục đích hoặc được muốn như phương tiện, đều trái ngược một cách nghiêm trọng với luật luân lý” (GLHTCG. số 2271).

Theo Giáo luật hiện hành, Hội Thánh phạt vạ tuyệt thông cho những ai đã phá thai thành công: “Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết” (Điều 1398).

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Xin Mẹ Maria là **“Đấng cứu các bệnh nhân, Đấng bầu chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo”** nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL

Chánh xứ